

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดนครพนม ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช.ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ทุจริตประทุมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐ ราย	-จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๔๗ ราย	-ไม่สามารถดำเนินให้เป็นไปตามตัวชี้วัด จำนวน ๗๐ คน ได้ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยงบประมาณ
๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยราชการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐ ราย	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ความรู้ เรื่องจรรยาบรรณข้าราชการในสังกัด จำนวน ๕๖ ราย	-ไม่สามารถดำเนินให้เป็นไปตามตัวชี้วัด จำนวน ๗๐ คน ได้ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยงบประมาณ
๓. โครงการส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดยการยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ	จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับคัดเลือก เป็นคนดีศรีสาธารณสุข จำนวน ๓ ราย	-ยกย่องเชิดชู ผู้กระทำความดีผู้มีคุณธรรม มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดได้รับการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด จำนวน ๒ ราย และระดับเขต จำนวน ๑ ราย	-เป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๓ ราย

จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ๗๐ ราย ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๔ ส่วนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยราชการ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ความรู้ เรื่องจรรยาบรรณข้าราชการในสังกัด จำนวน ๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๐

และโครงการส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดยการยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ ได้มีการคัดเลือกยกย่องเชิดชู ผู้กระทำความดีผู้มีคุณธรรม มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดได้รับการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัด จำนวน ๒ ราย และระดับเขต จำนวน ๑ ราย ซึ่งจากการดำเนินงานตามแผนฯ ยังไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายทุกโครงการ โดยผู้บริหารหน่วยงาน ได้มอบหมายให้รับผิดชอบโครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการเพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑ โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชน	-ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารพัฒนาหน่วยงาน ๑๙ แห่ง	มีคณะกรรมการบริหารพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๙ แห่ง	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพัฒนา รพ.สต. จำนวน ๑๙ แห่ง
๒. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ	จำนวนช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ๕ ช่องทาง	จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน จำนวน ๕ ช่องทาง ๑. โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๕๗ ๑๒๑๘ ๒. โทรสารหมายเลข ๐ ๔๒๕๗ ๑๒๑๘ ๓. เว็บไซต์ www.nkho.net ๔. ร้องเรียนทาง Face Book ๕. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง	เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ๕ ช่องทาง

จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชน ได้มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารพัฒนาหน่วยงาน ของ รพ.สต. จำนวน ๑๙ แห่ง มีคณะกรรมการบริหารพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ๕ ช่องทาง เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ๕ ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑.โครงการเสริมสร้างการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงของการมีระบบควบคุมภายใน	- การตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน ๒ ครั้ง / ปี รพ.สต. จำนวน ๑๙ แห่ง	-มีการวางแผนการปรับปรุง พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่พบ รายงานผลตามรูปแบบรายงาน จำนวน ๒ ครั้ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙ แห่ง	-เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี รพ.สต. ทั้ง ๒ รอบ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙ แห่ง

จากการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โครงการเสริมสร้างการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงของการมีระบบควบคุมภายใน ๒ ครั้ง / ปี รพ.สต. จำนวน ๑๙ แห่ง ได้มีการวางแผนการปรับปรุง พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่พบ รายงานผลตามรูปแบบรายงาน จำนวน ๒ ครั้ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	
		ผลลัพธ์	ผลสำเร็จ
๑.โครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ๗๐ ราย	จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”	-ไม่สามารถดำเนินให้เป็นไปตามตัวชี้วัด จำนวน ๗๐ คน ได้ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยงบประมาณ

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลง ไม่สามารถดำเนินให้เป็นไปตามตัวชี้วัด จำนวน ๗๐ คน ได้ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยงบประมาณ แนวทางแก้ไข จัดทำแผนงาน/โครงการของงบประมาณในการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายคำนึ่ง แก้วพิกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ